



เกียรติศักดิ์ พิวเกลี้ยง

2 ก.ค. 2561 ถือเป็นวันครบรอบ

21 ปี ที่ประเทศไทยลอยตัวค่าเงินบาท และเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่าเป็น 10 ปี กว่าที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจกลับมาได้

บทเรียนดังกล่าว ทำให้ถึงวันนี้ นักเศรษฐศาสตร์และนักธุรกิจส่วนใหญ่ เชื่อว่า โอกาสที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เหมือนปี 2540 เป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะหลังจากเกิดวิกฤตได้มีการแก้ไข จุดอ่อน โดยเฉพาะความเข้มแข็งของ สถาบันการเงิน และการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศ

หากมองเศรษฐกิจปัจจุบันในวันนี้ ต้องยอมรับว่าต่างจากช่วงเดียวกันเมื่อ 21 ปี ที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง เศรษฐกิจ ขยายตัวได้ต่อเนื่องมาหลายปี สถาบันการเงินเข้มแข็ง ฐานะการเงินการคลังแข็งแกร่ง เงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในจำนวนที่สูง รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศ ได้อย่างมั่นคง

ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2561 ขยายตัวได้ถึง 4.8% และคาดว่าทั้งปีจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 4.5% ล่าสุดบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย ก็รับการขยายตัวเศรษฐกิจของไทยเป็น 4.5% และในสิ้นเดือน ก.ค. 2561 กระทรวงการคลังก็จะปรับการขยายตัวของเศรษฐกิจปีนี้จากเดิม 4.2% เป็น 4.5% เช่นเดียวกัน ซึ่งทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมขยายตัวดี โดยเฉพาะในครึ่งปีหลังจะยัง

สามารถขยายตัวได้เพิ่มขึ้น

เมื่อลงลึกเศรษฐกิจล่าสุดเดือน พ.ค. 2561 ทั้งกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มองว่า เศรษฐกิจขยายตัวดีเกินคาด ล้วนมีแต่ปัจจัยบวกถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และราคาน้ำมันที่แพงขึ้น ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่ได้รับผลกระทบ

ธปท. รายงานเศรษฐกิจไทยเดือน พ.ค. 2561 ออกมาดีแทบไร้ที่ติ ทั้งการส่งออกสินค้าที่โต 13.1% มูลค่าสูงถึง 2.23 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงสุด เป็นประวัติการณ์ในบันทึก ซึ่งคาดว่า ทั้งปีการส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้ถึง 9% ด้านการบริโภคในประเทศขยายตัวดีทุกหมวดทั้งสินค้าคงทนและไม่คงทน โดยมีปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อจากรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวถึง 10.3%

ปัจจัยสำคัญคือการลงทุนภาคเอกชนเห็นสัญญาณที่ดีขยายตัวต่อเนื่อง มีการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นถึง 70%

ปัจจัยบวกท่วมศก. ดันครึ่งปีหลังโตแรง

ภาคก่อสร้างที่ฟื้นตัวดีขึ้น จากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน โดยครึ่งปีหลัง ธปท. เชื่อว่าการลงทุนเอกชนเติบโตเพิ่มขึ้นจากที่ภาครัฐเริ่มเบิกจ่ายงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานได้มากรวดเร็ว โดยการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว 9.9% แม้ว่าการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐขยายตัว 2%

ขณะที่กระทรวงการคลัง รายงานเศรษฐกิจเดือน พ.ค. 2561 ขยายตัวได้ต่อเนื่องจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวได้ดี ส่วนการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณฟื้นตัว ประกอบกับรายได้เกษตรกรที่แท้จริงขยายตัวที่ 9% สูงสุดในรอบ 13 เดือน ทำให้คาดว่า การบริโภคในระดับฐานราก จะปรับตัวดีขึ้นในอนาคต

ด้านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จาก



ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งที่ขยายตัวสูงถึง 26.8% โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 17 นับตั้งแต่ต้นปี 2560

สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มขยายตัวที่ 3% โดยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใช้จ่ายภายในประเทศขยายตัว 2.6% และการจัดเก็บภาษีมูลค่าจากการนำเข้าขยายตัว 3.5% และปริมาณนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ขยายตัว 7.7% นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 66.9

ขณะที่ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้อย่างชัดเจน จากการลงทุนในหมวดเครื่องจักร การจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ขยายตัว 28.6% ขณะที่ปริมาณนำเข้าสินค้าทุน ขยายตัวต่อเนื่องที่ 7.3% สำหรับการลงทุนในหมวดก่อสร้าง การจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ ขยายตัว 8.1% เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 59 เดือน

นอกจากนี้ ภาษีการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ยังคงขยายตัวได้ดี 9.1% สำหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ขยายตัว 3.8% เป็นการขยายตัว

สูงสุดในรอบ 7 เดือน โดยมีสาเหตุสำคัญจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาหมวดซีเมนต์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กสูง

ขณะที่การส่งออกเดือน พ.ค. 2561 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 และเป็นการขยายตัวในระดับสูง 11.4% ขณะที่รายได้เกษตรกรขยายตัวได้ดี 9% สูงสุดในรอบ 13 เดือน สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้า

ประเทศไทย มีจำนวน 2.76 ล้านคน ขยายตัว 6.4% สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวต่างประเทศมูลค่า 1.36 แสนล้านบาท ขยายตัว 9%

จากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของ ธปท. และคลัง ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจัยต่างๆ ของเศรษฐกิจเป็นบวกมากกว่าเป็นลบ และจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครึ่งปีหลังให้ขยายตัวได้ดีกว่าครึ่งปีแรก เพราะนักลงทุนมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยมากขึ้น จากก่อนหน้านี้อีกมีความชัดเจนเรื่องโรดแมปจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ประกาศชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าอย่างแน่นอน

ขณะที่ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ก็ใช้จังหวัดที่เศรษฐกิจไทยมีแต่ปัจจัยบวกมากกว่าเดินสายโรดโชว์ประเทศทั้งในประเทศ ยุโรปพร้อมกับคณะของนายกรัฐมนตรี และยังเดินสายเดี่ยวโรดโชว์ประเทศในภูมิภาค เพื่อดึงนักลงทุนมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย รวมถึงการเข้ามาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่เป็นเรือธงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้

ประกอบกับล่าสุดประเทศสหรัฐปลดล็อกปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย โดยเลื่อนไทยขึ้นจากบัญชีรายชื่อที่ต้องจับตามอง เพราะเห็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนี้ เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่จะส่งผลดีกับการค้าการลงทุนของไทย โดยเฉพาะ

สินค้าประเภทประมง

ด้านภาคเอกชน ก็ดูเหมือนตอบรับเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ธนาคารพาณิชย์คาดการณ์ว่าครึ่งปีหลังจะปล่อยสินเชื่อรายใหญ่ได้มากกว่าครึ่งปีแรก จากที่เอกชนประมูลโครงการรัฐขนาดใหญ่ได้ สอดคล้องกับบริษัทขนาดใหญ่ที่ออกมาเปิดแผนจะลงทุนเพิ่มในครึ่งปีหลัง ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ไทยออยล์ ที่คณะกรรมการเห็นชอบในโครงการลงทุนพลังงานสะอาดมูลค่าถึง 1.65 แสนล้านบาท

หรือกรณีของกลุ่มสหพัฒน์จะลงทุนเพิ่มอีกหมื่นล้านบาท เพราะเชื่อมั่นเศรษฐกิจดี และไม่ได้สนใจลงทุนเพิ่มเฉพาะธุรกิจหลักของกลุ่มเท่านั้น แต่ยังคงสนใจเข้าร่วมประมูลรถไฟความเร็วสูง ที่เป็นโครงการที่นักลงทุนรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศสนใจ

ลงทุนจำนวนมาก

ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าปัจจัยบวกตอนนี้ถือว่าท่วมเศรษฐกิจ เป็นผลดีกับการขยายตัวในครึ่งปีหลังให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้มองข้ามไปถึงการผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ถึง 5% ซึ่งเป็นการขยายตัวเต็มศักยภาพระดับสูงสุดที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ ■